

### EE – มุมมองยาวๆ ก็น่าสนใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในสัจจหัว...

ก็อาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า หุ่นบางตัว หรือ หลายๆ ตัว ในระยะนี้นั้น ไม่ว่าจะหุ่นใหญ่ หุ่นกลาง หรือแม้แต่หุ่นเล็กๆ จะออกแนวเล่นยาก หรือ เก่งกำโระระยะสั้นๆ ยาก ถ้าจะเอาจริงๆ อย่างน้อยๆ ก็ต้องถือสั้นกัน 3-5 วัน ขึ้นไปเสียด้วยซ้ำ... แถมนั้น ไม่เท่าไรนะครับ ที่ยากเข้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือ ระยะทางการขึ้น ก็อาจจะไม่ใ้ค่าใ้ราคามากอย่างที่คาดหวังไว้ก็ได้... ก็แบบนี้แหละนะ ตลาดหุ้นไทย มักจะไม่สืออะไรที่เหมือนๆ กับชาวบ้านเขาเอาเสียเลย ไม่เสียชื่อเสียงที่หลายๆ ท่าน หรือ คนในวงการตั้งให้ไว้ว่า “Thailand Only” นั้นแหละครับ... แล้วเราชว่นักเก่งกำโระระยะสั้น จะเอาอย่างไรกันดีละ ก็ต้องกล่าวแบบนี้ครับว่า “ต้องปรับตัว” หรือเปลี่ยนกลยุทธ์ ตามภาพตามภาวะของตลาดกันไปและครับ หรือ ลองๆ เปลี่ยนมุมมองในการคาดหวังการแสวงหากำไรกันหน้อยก็ดี... จากที่เคยหวังแต่จะเล่นระยะสั้น หรือเล่นแบบต้องได้เงินมาเร็วๆ ก็ลองเปลี่ยนมามองกันให้ได้เงินกลับคืนมา หรือกำไรอะไรที่จะได้นั้น ช่างไปจากระยะเวลาที่เคยคาดไว้... แต่กำไร หรือผลตอบแทนที่จะได้ตามมานั้น ก็ต้องคุ้มค่าหับการรอคอยด้วย เรียกว่า ต้องไม่เสียต้นทุนทางการเงินมากเกินไปด้วยนั่นเอง... และจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็เลยต้องรวมไปถึงมุมมองกับการดูกราฟ หรือวิเคราะห์จากปัจจัยทางเทคนิคด้วยไปโดยปริยายนั่นเองครับ อาจจะต้องเอา มุมมองในกราฟใหญ่ๆ หรือโครงสร้างการแก่งตัวหลักๆ มาว่ากันมากขึ้นแล้วละครับ... จากที่จะเอามาดูกันแค่บางช่วงหรือบางส่วน เดี่ยวนี้อาจจะต้องเอามาตั้งแต่ช่วงใหญ่ๆ ที่เป็นมา จนถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียว

#### ดูตามเกม...

ซึ่งถ้าจะว่ากันไปตามเกมของข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น หุ่นบางตัว ก็อาจจะขึ้นมาสแรงๆ แล้วก็ตาม แต่รูปแบบของเกมการมองยาวๆ ก็ยังอาจจะน่าสนใจ ดังนั้น ถ้าอ่อนตัวมา ก็ยังน่ารับ

**แนวรับ** : ... 0.90-0.88 หรือจะลงมาถึง 0.85 ก็ยังน่าสนใจ

**เป้าหมาย** : ... หลักๆ แล้ว ไม่ต่ำกว่า 0.80 มองยาวได้ 1.4-1.5

Price Chart...(EE)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น EE...** จริงๆ แล้ว ถ้าเป็นโครงสร้างหลักๆ ที่เราจะเอามาว่ากันยาวๆ เราก็จะดูด้วยหลายๆ รูปแบบ หรือ ว่ากันที่หลากหลาย เครื่องมือ... แต่เครื่องมือหลักๆ ก็จะมีเรื่องของ การคาดหว้งใน Price Pattern และเรื่องของเครื่องมือ วัดแนวโน้มระยะกลางๆ หรือระยะยาวๆ ขึ้นไปเข้ามาว่ากันด้วย... ก็ตามภาพนี้แหละครับ ลองดูว่าท่านจะเห็น Pattern ในการจะคาดหว้งราคาได้ถึงไหน และ เครื่องมือวัดแนวโน้มระยะยาว คือ MA. บอกอะไรเราได้บ้าง... แต่จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนั้น เหนือเมฆก็ได้มาจากรูปแบบของสัญญาณระยะสั้น ที่น่าสนใจด้วยอยู่ก่อนแล้วนะครับ แต่ก็อย่างที่กล่าว ในเมื่อระยะสั้นๆ เริ่มจะเล่นยากมากขึ้น ก็เลยต้องปรับมาว่ากันแบบนี้